

Số: 35/TB-SGTVT

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2014

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban; đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

Hội nghị đã nghe thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến: tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế công chức; công tác quản lý dự án, tiến độ thi công các công trình; công tác bảo trì đường bộ, quản lý hành lang an toàn đường bộ; công tác quản lý phương tiện, người lái và hoạt động vận tải; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và kiểm định xe cơ giới...

Tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của đại biểu và kết luận:

I. Cơ bản thống nhất nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc trong năm 2014; đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã giành được những thành tích to lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác trong năm 2014.

II. Nhiệm vụ công tác năm 2015, các Phòng, Ban, đơn vị chủ động, bám sát nhiệm vụ kế hoạch ngay từ đầu năm để có giải pháp hoàn thành kế hoạch của năm. Tập trung những nội dung sau:

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban theo hướng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ được giao. Bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại hóa ngành và đất nước.

2. Thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GTVT ban hành các văn bản quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện quản lý các quy hoạch về lĩnh vực giao thông theo quy định và hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

3. Thực hiện tốt công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng năm 2014. Chủ động triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì đường bộ trên các quốc lộ, tỉnh lộ, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến nhất là mùa mưa, bão.

4. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác quản lý vận tải góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Xây dựng kế hoạch quản lý xe ô tô độ chế và xe mô tô độ chế; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng có liên quan xử lý nghiêm trọng hợp vi phạm của các chủ phương tiện tham gia giao thông bằng xe độ chế.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tải trọng xe; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan xử lý nghiêm đối với các trường hợp lái xe, chủ phương tiện vi phạm quy định về vận tải; các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo Chỉ thị của UBND tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác Đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo đúng theo quy định. Thực hiện tốt việc thu phí đường bộ theo Thông tư số 133/TT-BTC của Bộ Tài chính.

7. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang quản lý. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý dự án của các chủ thể tham gia dự án (*chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp*); đảm bảo chất lượng, tiến độ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

8. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2015) tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành do Bộ Giao thông vận tải phát động. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XII.

Nhằm đạt được thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2015, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm 2014, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm 2010-2015.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (t/h);
- Lưu VP.

